

1/1



ศูนย์โควิดฯ มท.

## โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๕๕๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ดิ깁สันติไมตรี (หลังโน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ภูมิพล นาคพานิขย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย พนมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สบ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

2/9



สนง.ศบค.มท.
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เลขรับ A027
เวลา

ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๑๕๑๒

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

3/ด

**สรุปผลการประชุม สปก.ศบค.**  
**ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔**

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ณ ดิ깅สันติไมตรี (หลังโน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

**๒. ผลการประชุม**

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการ ควบคุมและ ป้องกันการ แพร่ระบาด แบบบูรณาการ	๑.๑ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการปรับโครงสร้าง ของ สปก.ศบค. เพื่อรองรับการมีผลใช้บังคับของ พระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ โดยจะมี การปรับปรุงองค์ประกอบ รอง ผอ.สปก.ศบค. ได้แก่ รองปลัด สธ. เป็นรอง ผอ. คนที่ ๑ รอง สมช. เป็นรอง ผอ. คนที่ ๒ และ รอง ลธน. ฝ่ายบริหาร เป็นรอง ผอ. คนที่ ๓ ซึ่ง สปก.ศบค. จะได้นำเรียน นรม. ในฐานะ ผอ.ศบค. เพื่อพิจารณาลงนาม ในคำสั่งต่อไป ทั้งนี้ ให้ สธ. พิจารณากำหนด การแบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความราบรื่น	สปก.ศบค. / สธ.	
		๑.๒ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดโครงสร้าง ของ ศบค. เพิ่มเติม ซึ่งจะมีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน” ทำหน้าที่บูรณาการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม ดิจิทัลต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โดย มีปลัด ศค. เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ โดย สปก.ศบค. จะได้นำเรียน นรม. ในฐานะ ผอ.ศบค. เพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป ทั้งนี้ ให้ ศค.หารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดองค์ประกอบและหน้าที่อำนาจ โดยให้ คำนึงถึงการบูรณาการการทำงานของแอปพลิเคชัน ต่างๆ ให้มีจำนวนน้อยที่สุดและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โดยให้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ	สปก.ศบค. / ดศ. / ส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง	

4/๑

- ๒ -

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูล		
		๑.๓ ให้ อก. รง. มท. สธ และ คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการ โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง และที่พักอาศัยของแรงงาน รวมทั้งกำกับผู้ประกอบการให้มีการจ้างแรงงานในระบบ และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกกรอบให้ครอบคลุม	อก./ รง./ มท./ สธ	
		<p>๑.๔ ให้ สธ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๔.๑ กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดสำหรับการดำเนินการสำหรับการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) อาทิ จำนวนผู้ติดเชื้อศักยภาพด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ และมาตรการกำกับดูแล เป็นต้น เพื่อให้จังหวัดและผู้ประกอบกิจการสามารถประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ สธ. คำนึงถึงความพร้อมของจังหวัดต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ โดยอาจเริ่มต้นจากพื้นที่ซึ่งอยู่ในโครงการ Tourism Sandbox ในปัจจุบัน อาทิ จ.ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า</p> <p>๑.๔.๒ จัดทำ roadmap ของการเปิดสถานประกอบการแต่ละประเภทในห้วงระยะเวลาต่างๆ อาทิ โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนมีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดบริการได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน</p> <p>๑.๔.๓ กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับกิจกรรมการรวมกลุ่มในช่วงเทศกาลกินเจและเสนอต่อที่ประชุม ศบค. พิจารณาในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เพื่อให้จังหวัดต่างๆ สามารถเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรม</p>	สธ.	

7/ด

- ๓ -

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๑.๕ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับข้อเสนอของ รง. ในปรับรายละเอียดของโครงการ Factory Sandbox ในระยะที่ ๒ ดังนี้ ๑) เพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จากเดิม ๓ จังหวัด เป็น ๗ จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มเติม ได้แก่ ระยอง สระบุรี ปราจีนบุรี และลพบุรี ๒) ปรับเปลี่ยนลักษณะและขนาดของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จากเดิมเป็นโรงงานในภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ๔ sector ที่มีพนักงานตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป เป็นโรงงานในภาคการผลิตทั้งที่ผลิตเพื่อส่งออกและผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคภายในประเทศที่มีพนักงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สปก.ศบค. สรุปรายเรียน นรม. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป</p>	<p>รง. / อก. / ฝ่ายเลขานุการฯ สปก.ศบค.</p>	
		<p>๑.๖ ที่ประชุมรับทราบการนำเสนอของ กก. เกี่ยวกับปัญหาการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีการถ่ายทำของกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Beer Run ใน จ. ราชบุรี ที่ต้องมีการถ่ายทำในระยะเวลาห้ามออกนอกเคสสถานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๖.๑ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สปก.ศบค. มีหนังสือกราบเรียน นรม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง Beer Run สามารถดำเนินการในระยะเวลาการห้ามออกนอกเคสสถานได้ใน จ.ราชบุรีและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อ ๕ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ สปก.ศบค. เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้ ศกก.โรคติดต่อจังหวัดราชบุรีพิจารณาดำเนินการอนุญาตได้</p> <p>๑.๖.๒ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องอื่นที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ให้จังหวัดเสนอเรื่องมายัง สปก.ศบค. พิจารณา</p>	<p>จ.ราชบุรี / ฝ่ายเลขานุการฯ สปก.ศบค.</p> <p>มท. (จังหวัด)</p>	

๖/๑

- ๕ -

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>กราบเรียน นรม. เพื่ออนุมัติเป็นรายการ            ๑.๖.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์            และวีดิทัศน์ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์            พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกรมการท่องเที่ยว กก. พิจารณา            แนวทางการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย            รวมถึงให้สำนักงาน กสทช. และ วธ. พิจารณา            กรณีการถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์            ในประเทศไทยตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ            ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด            หรือคำสั่ง ศบค. และอาจเกิดข้อขัดข้องในทาง            ปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณา            กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ            การดำเนินการต่อไป</p>	<p>กรมการ            ท่องเที่ยว กก.            / สำนักงาน            กสทช. / วธ.</p>	
		<p>๑.๗ ที่ประชุมรับทราบการนำเสนอของ ชพ.            เกี่ยวกับปัญหาของการปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.            ที่ ๑๒/๒๕๖๔ กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทาง            เข้าออกราชอาณาจักรทางน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจ            ที่เกี่ยวข้องกับการปิโตรเลียม ซึ่งแรงงาน            ต่างชาติในกิจการปิโตรเลียมที่เดินทางมา            โดยยานพาหนะทางน้ำ ตามข้อ ๑ (๕.๔) ของคำสั่ง            ศบค. ที่ ๑๒/๒๕๖๔ และที่เดินทางมาทางอากาศ            ตามข้อ ๑ (๘) ของคำสั่ง ศบค. ที่ ๘/๒๕๖๔ ซึ่งไม่            สามารถขึ้นฝั่งเพื่อผลัดเปลี่ยนแรงงานที่ จ.สงขลา            และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว            ซึ่ง ชพ. ได้หารือร่วมกับ สธ. (คร.) กรมเจ้าท่า และ            ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีมติ ดังนี้</p> <p>๑) ให้กรมเจ้าท่า ประกาศกำหนดพื้นที่            ทำเทียบเรือภายในจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่            สามารถดำเนินการเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ สำหรับ            ยานพาหนะที่ไม่มีสัญชาติไทยตามประกาศกรมเจ้าท่า            ที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓            โดยประสานกับจังหวัดสงขลาเพื่อประเมินความพร้อม            ของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดทั้ง            ประเภท AQ และ OQ สำหรับประกอบการ</p>	<p>กรมเจ้าท่า /            ชพ. /            จ. สงขลา /            ฝ่ายเลขานุการ            ศปก.ศบค.</p>	

4/9

- ๕ -

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>พิจารณากำหนดพื้นที่ทำเทียบเรือในจังหวัดสงขลา หรือ หากผู้รับผิดชอบ (อาที เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชน คู่สัญญาช่วง หรือหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบ) สามารถกำหนดการเดินทางในรูปแบบห้ามแวะพัก (Sealed Route) ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติสำหรับเข้า-ออกราชอาณาจักร กับ จังหวัดสงขลา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้</p> <p>๒) ให้ ขพ. ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ชักซ้อมความเข้าใจกับจังหวัดสงขลา เรื่องแนวปฏิบัติระหว่างผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ตามข้อ ๕.๔ ของข้อ ๑ ในคำสั่ง ศบค. ที่ ๑๒/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๓) กับ แรงงานผู้ซึ่งมีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน (Work Permit) ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศ และได้เข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด ตามข้อ ๑ (๘) ของคำสั่ง ศบค. ที่ ๘/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๒) ซึ่งมีการปฏิบัติในการควบคุมโรคที่แตกต่างกัน</p> <p>อนึ่ง ให้ฝ่ายเลขานุการ ศปก.ศบค. นำเรียน นรม. เพื่อกรุณาทราบด้วย</p>		
		<p>๑.๘ ที่ประชุมรับทราบการนำเสนอของ กต. ในประเด็นต่างๆ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๘.๑ กรณีฝ่ายกัมพูชาจะนำวัคซีนเข้ามาฉีดให้คนกัมพูชาใน จ.จันทบุรีและ จ.สระแก้ว โดยบุคลากรทางการแพทย์ไทยเป็นผู้ดำเนินการฉีดที่ประชุม ศปก.ศบค. มอบหมายให้ กต. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยให้ มท. ประสาน จ.จันทบุรีและ จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน และให้มีการหารือกับ รง. ด้วย</p> <p>๑.๘.๒ กรณีการยกเลิกการชะลอการออก COE ให้กับผู้ที่เดินทางมาจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล และมัลดีฟส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดังกล่าวได้คลี่คลายลงจากเดิมแล้ว ทั้งนี้ ผู้เดินทาง</p>	<p>กต. / มท. / จันทบุรี / สระแก้ว / รง.</p> <p>กต.</p>	

8/9

- ๖ -

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>จากประเทศดังกล่าวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ครบโดส เพื่อประกอบการยื่นขอ COE และผลการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย</p> <p>๑.๘.๓ กรณีการแสดงผลหลักฐานการได้รับ วัคซีน (Certificate of Vaccination) และการใช้ ระบบ Thailand Pass ของ กต. เพื่อเข้ารับการบริการในสถานประกอบการหรือสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยภายใต้มาตรการ COVID Free Setting ของ สธ. ที่ประชุม สปก.ศบค. มอบหมายให้ กต. ทารือกับ คร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กต. ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน สพร. ได้จัดทำ platform กลางขึ้นเพื่อนำมาใช้แทนระบบการออก COE ของ กต. โดยปลัด กต. ปลัด สธ. และ ผอ.สชช. จะรายงานเรื่องมาตรการเตรียมการเข้าประเทศตามที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตร ป.ย.ป. ให้ นรม. รับทราบต่อไป</p>	กต. / คร. / สธ. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	<p>๒.๑ ที่ประชุมรับทราบประสิทธิภาพของการใช้ Viral Vector SARS – COV - 2 vaccine แบบฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ซึ่ง สธ. เห็นชอบให้ดำเนินการได้ โดยจังหวัดภูเก็ตจะได้ดำเนินการจัดฉีดวัคซีนในแนวทางนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป</p> <p>๒.๒ ให้ สปส. ประสานหน่วยในการจัดการการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ให้ส่งข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ MOPH-IC ของ สธ. ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีข้อมูลปรากฏใน Health Pass ของ สธ. เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการในสถานประกอบการและสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting ได้</p>	จ.ภูเก็ต	
๓.	การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้	<p>๓.๑ ให้โฆษก ศบค. ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ ขอความร่วมมือกับประชาชนในการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ และงานเลี้ยง</p>	โฆษก ศบค.	



๗/๑

- ๗ -

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>สังสรรค์แสดงความยินดี โดยให้พิจารณาความเหมาะสมโดยไม่ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 จากกิจกรรมการรวมกลุ่ม</p> <p>๓.๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนประจำ และศูนย์ฝึกทหาร ตระหนักถึงการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p>		

หมายเหตุ:

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน
๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวสื่อมวลชน และการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศปก.ศบค.

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔